

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่องผลกระทบของมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกที่มีต่อการดำเนินธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงามในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถนำเสนอผลงานวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของการดำเนินธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงาม
2. สถานการณ์ของโรคไข้หวัดนกที่มีต่อธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงาม
3. มาตรการในการควบคุมโรคไข้หวัดนกของรัฐบาล
4. ผลกระทบของมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกที่มีต่อสถานะแวดล้อมภายใน และสถานะแวดล้อมภายนอกของการดำเนินธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงาม

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของการดำเนินธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงาม

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงามในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับข้อมูลข้อมูลพื้นฐาน โดยทั่วไปในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นหลักได้ดังนี้

ฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงามในประเทศไทยมีลักษณะเป็นธุรกิจครอบครัว โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากธนาคาร ต้นทุนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ เช่น ถ้าในฟาร์มมีนกที่มีราคาแพงต้นทุนก็จะสูงมาก ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3-5 ปี สำหรับเงินลงทุนระยะเริ่มต้นขึ้นอยู่กับแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการว่ามีเงินทุนมากน้อยเพียงใด เช่น ถ้าเริ่มต้นเลี้ยงนกแก้วจำนวน 50 คู่ ราคาคูละ 30,000 บาท ดังนั้นเงินที่ต้องลงทุนเป็นจำนวน 1,500,000 บาท เป็นต้น สิ่งที่จะต้องลงทุนถัดมาประกอบด้วย โรงเรือนที่ใช้สำหรับเพาะเลี้ยง กรงเหล็กที่ใช้สำหรับเพาะพันธุ์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงต่างๆ เช่น กรงเหล็กขนาด ความยาว 1.20 x 1.80 ราคาประมาณ 4,500 บาท ต่อ 1 กรง เป็นต้น นอกจากนี้การบริหารจัดการภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงามจำเป็นจะต้องอาศัยแรงงานในการดูแลและเอาใจใส่กับการเลี้ยงดูฟาร์มเพาะเลี้ยงนกที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยต้องอาศัยผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการฟาร์ม

จากการวิจัยพบว่าการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงามนั้น ต้องสร้างโรงเรือนหรือเรียกว่า โรงเพาะเลี้ยง ซึ่งภายในโรงเพาะเลี้ยงจะประกอบด้วย กรงเพาะเลี้ยงนก รวมไปถึงกรงเหล็กที่ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงนกซึ่งมีราคาแพง ถัดมาก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นกที่จะทำการเพาะเลี้ยง หรือสายพันธุ์ของนกที่ต้องการเพาะเลี้ยง ซึ่งมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสน ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้เพาะเลี้ยงว่าจะเริ่มต้นเพาะเลี้ยงในระดับไหน โดยส่วนใหญ่ผู้มีความชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หรือบางรายอาจเริ่มจากความชอบหลังจากที่เริ่มเลี้ยงได้ซักกระยะ แล้วเริ่มมีผลผลิตออกมาจึงเริ่มมีการจำหน่ายลูกนก ถือเป็นก้าวแรกของการมีรายได้ ขณะเดียวกันถ้ารายไหนมีจำนวนพ่อแม่ที่มีปริมาณมากก็จะมีผลผลิตเป็นจำนวนมากซึ่งก็จะนำมาซึ่งรายได้ด้วย จากนั้นก็จะเริ่มเลี้ยงเป็นธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี

ตอนที่ 2 สถานการณ์ของโรคไข้หวัดนกที่มีต่อธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงาม

ในการศึกษาสถานการณ์ของโรคไข้หวัดนกต่อธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงาม ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นหลักที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงาม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกนั้น ภาครัฐไม่มีการออกมาอธิบายหรือแยกแยะว่าไข้หวัดนกเกิดจากสัตว์อะไรเป็นพาหะนำโรค และควรเปิดโอกาสให้ผู้เพาะเลี้ยงนกสวยงามได้ชี้แจงในเรื่องของการเลี้ยงดูหรือการเพาะพันธุ์ว่ามีมาตรฐานในการเลี้ยงดูอย่างไร มีความปลอดภัยหรือไม่ นอกจากนี้ รัฐควรชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าแท้ที่จริงโรคไข้หวัดนกเกิดขึ้นกับเป็ด ไก่ นั้น นกเป็ดน้ำเป็นพาหะที่นำเชื้อโรคมาติด นอกจากนี้ควรมีการชี้แจงถึงสาเหตุที่ทำให้คนที่ติดเชื้อไข้หวัดนกเสียชีวิต เกิดจากการที่ผู้เสียชีวิตไปสัมผัสไก่ที่ติดเชื้อ หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีไก่ติดเชื้อโรคไข้หวัดนกอยู่ หรือแม้กระทั่งนำไก่ที่ป่วยตายมาบริโภคต่างหาก ไม่ใช่เกิดจากการแพร่ระบาดเชื้อจากนกสวยงาม ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกและก่อให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงาม เพราะถึงแม้ว่าที่ผ่านมา นกสวยงามจะไม่ได้เป็นตัวการในการระบาดของโรคไข้หวัดนก แต่นกสวยงามก็ถูกเหมารวมเพราะเป็นสัตว์ปีกเช่นเดียวกับเป็ด ไก่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมสำหรับผู้เพาะเลี้ยงนกสวยงาม เนื่องจากฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงามนั้นมีลักษณะเป็นฟาร์มปิดและมีการจัดการที่ดี ทำให้นกหรือพาหะจากภายนอกไม่สามารถเข้ามาภายในสถานที่เพาะเลี้ยงได้ ดังนั้น นกที่อยู่ในฟาร์มเพาะเลี้ยง

จึงไม่เกิดการติดเชื้อแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้เพาะเลี้ยงเองก็ไม่ได้นั่งนอนใจ หรือละเลยการติดตามสถานการณ์ต่างๆ และยังมี การเฝ้าดูอาการของนกที่ตัวเองเลี้ยงอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ตอนที่ 3 มาตรการในการควบคุมโรคไข้หวัดนกของรัฐบาล

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงามในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกของรัฐบาลต่อการดำเนินธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงาม ดังนี้

กฎระเบียบข้อบังคับบางส่วนของมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกของรัฐบาลผู้เพาะเลี้ยง มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดดังกล่าว ส่วนที่ผู้เพาะเลี้ยงส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย เช่น มาตรการทำลายสัตว์และเชื้อโรค เมื่อพบโรคจะทำลายทันที ซึ่งเป็นการตัดการแพร่เชื้อของโรคไข้หวัดนก เป็นต้น แต่ส่วนที่ผู้เพาะเลี้ยงไม่เห็นด้วย เช่น เมื่อพบเชื้อจะทำลายสัตว์ปีกทั้งฟาร์มในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการไม่ยุติธรรมกับผู้เพาะเลี้ยงและกับสัตว์ปีกอื่นๆที่ต้องถูกทำลาย ทั้งๆที่ไม่ได้ติดเชื้อแต่อย่างใด เป็นต้น

จากมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกของรัฐบาลไทยพบว่า เมื่อพบเชื้อหรือมีการประกาศเขตโรคระบาดในรัศมี 5 กิโลเมตรแล้ว สัตว์ปีกทุกชนิดบริเวณโดยรอบของพื้นที่นั้นจะต้องถูกทำลาย ซึ่งรวมถึงนกสวยงามด้วย ในส่วนนี้ผู้เพาะเลี้ยงมีความเห็นตรงกันว่า ต้องการให้ทางรัฐแยกนกสวยงามออกจากสัตว์ปีกประเภทอื่นๆ แล้วให้ความกระจ่างเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเพาะเลี้ยงนกสวยงาม ผู้เพาะเลี้ยงมีขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงอย่างเป็นระบบและเลี้ยงแบบฟาร์มปิด ซึ่งมีการควบคุมโรคเป็นอย่างดี อีกทั้งนกสวยงามเป็นนกที่มีราคาแพง นกบางตัวราคาเป็นหลักหมื่นถึงหลักล้าน ทำให้การเลี้ยงดูจึงไม่เหมือนกับการเลี้ยงเป็ดหรือไก่ธรรมดา ดังนั้นจึงไม่มีผู้เพาะเลี้ยงรายใดปล่อยให้เกิดโรคกับนกของตนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นว่าการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ที่ถูกทำลายสัตว์ปีกนั้นไม่มีความเหมาะสม โดยเฉพาะนำเกณฑ์จ่ายค่าชดเชยของนกระดามาใช้กับการจ่ายค่าชดเชยของนกสวยงาม ซึ่งราคาของตัวนกมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งรัฐควรเปิดโอกาสให้ผู้เพาะเลี้ยงควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆด้วย

การนำวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกเข้ามาใช้ในวงการนกสวยงามของไทย ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้มีการเชิญชวนผู้เพาะเลี้ยงนกสวยงามต่างๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมในการควบคุมปัญหาใน

นกสวยงามด้วยการใช้วัคซีน หลังจากแก้ปัญหาด้วยวิธีการจัดการสัตว์ในความหมายของคำว่า “สัตว์ปีก” ไม่เป็นผลเท่าที่ควร

ตอนที่ 4 ผลกระทบของมาตรการควบคุมโรคใช้หวัดนกที่มีต่อสถานะแวดล้อมภายใน และสถานะแวดล้อมภายนอกของการดำเนินธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงาม

ในการดำเนินธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงามในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงามเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจาก มาตรการควบคุมโรคใช้หวัดนกของรัฐบาลที่มีต่อสถานะแวดล้อมทั้งภายใน และสถานะแวดล้อม ภายนอกของการดำเนินธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงาม สามารถสรุปประเด็นหลักที่ได้จากการ สัมภาษณ์ ดังนี้

4.1 ผลกระทบของมาตรการควบคุมโรคใช้หวัดนกที่มีต่อสถานะแวดล้อมภายใน ของการดำเนินธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงาม สามารถสรุปได้ดังนี้

4.1.1 ผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้เพาะเลี้ยงนกสวยงาม

4.1.1.1 ปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต

ผู้เพาะเลี้ยงนกสวยงามย่อมมีความรักและผูกพันอย่างใกล้ชิดกับนกสวยงามที่เลี้ยงไว้ เมื่อเกิดการทำลายนกเหล่านั้นขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้เลี้ยง อย่างรุนแรง เพราะในการเพาะเลี้ยงเริ่มตั้งแต่ การฟักฟักไข่จนฟักออกมาเป็นลูกนกแล้วเติบโตเป็น นกรุ่นและนกใหญ่ในที่สุด บางคนรักนกเหล่านี้เสมือนเป็นลูกของตนเองเพราะได้ดูแลมาตั้งแต่เกิด ถึงจะต้องมีการขายออกไปในวันข้างหน้าก็ตาม และผู้เพาะเลี้ยงก็มีนกตัวโปรดที่เลี้ยงไว้เองโดย ไม่ได้ทำการขายออกไปเหมือนเช่นนกตัวอื่นๆ แต่เมื่อมีการทำลายสัตว์ตามมาตรการของรัฐนั้นคง ไม่มีผู้เพาะเลี้ยงรายใดที่สามารถทำใจได้กับการที่นกที่ตนดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดีต้องถูก ทำลายไป เพียงเพราะอยู่ในรัศมีการระบาดของโรคเท่านั้นเอง

4.1.1.2 การสูญเสียความมั่นใจ

ผู้เพาะเลี้ยงบางรายอาจสูญเสียความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากบรรยากาศความมั่นใจของผู้บริโภคหายไป จากกระแสข่าวทำให้คนหวาดกลัวไม่กล้าเข้า ใกล้กัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายที่ลดลง แต่ยังคงคำนึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆของกิจการอยู่เช่นเดิม

หรือผู้เพาะเลี้ยงรายใหม่ที่เข้ามาในวงการก็เริ่มถอดใจ เนื่องจากต้องลงทุนในสภาวะความเสี่ยงที่สูง หรือหากบางรายคนที่เพาะเลี้ยงถูกทำลายลงทำให้ความมั่นใจในธุรกิจหมดไปเลยก็ได้ และคงยากที่จะเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาเหมือนเดิม

4.1.2 ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

4.1.2.1 จำหน่ายสินค้าไม่ได้

การประกาศเขตควบคุมโรค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคใช้หัวคั่นของรัฐ โดยห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก ทำให้ผู้เพาะเลี้ยงไม่สามารถจำหน่ายและระบายสินค้าออกไปสู่ตลาดได้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของกิจการ ยังส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการและราคาของนกที่อยู่ในตลาด ซึ่งหากสถานการณ์ต่างๆคลี่คลาย ผู้เพาะเลี้ยงเองก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่านกที่เพาะเลี้ยงนั้นจะขายได้ราคาคงที่ตั้งใจไว้หรือไม่

4.1.2.2 การสูญเสียรายได้

นอกจากการแพร่ระบาดของโรคที่ทำให้เกิดกระแสความหวาดกลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้กันแล้ว การห้ามเคลื่อนย้ายซึ่งเป็นมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รายได้ลดลง เนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้าย หรือขนส่งนกให้กับลูกค้าได้ เมื่อขนย้ายไม่ได้ ก็ขายไม่ได้ ซึ่งบางรายอาจสูญเสียรายได้ไปมาก หรืออาจเรียกว่าขาดทุนไปเลยก็ได้

4.1.2.3 การแบกภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ

เนื่องจากไม่สามารถขายหรือส่งออกนกที่ทำการเพาะเลี้ยงได้ ทำให้ภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายของกิจการเพิ่มมากขึ้นจากเดิม เพราะเมื่อก่อนยังมีรายได้เข้ามาผู้เพาะเลี้ยงจึงไม่ได้รับรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายของกิจการหนักเกินไปนัก พอไม่มีรายได้เข้ามาแต่กิจการก็ยังคงจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลนกที่เลี้ยง ค่าแรงคนงาน หรือแม้กระทั่งตัวฟาร์มเพาะเลี้ยงเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ ผู้เพาะเลี้ยงทั้งหลายต่างรู้สึกที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆไว้ โดยรัฐไม่เคยมองถึงผลกระทบตรงนี้เลย

4.1.2.4 การปิดกิจการ

ผู้เพาะเลี้ยงบางรายอาจได้รับผลกระทบจากโรคใช้หัวคั่นและมาตรการควบคุมโรคของรัฐ ทำให้ไม่สามารถแบกรับภาระต่างๆในการทำธุรกิจต่อไปได้ ก็อาจถึงขั้นปิดกิจการไปเลย ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาอีกมากมาย เช่น คนงานตกงาน เป็นต้น

4.2 ผลกระทบของมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกที่มีต่อสถานะแวดล้อมภายนอกของ การดำเนินธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงาม สามารถสรุปได้ดังนี้

4.2.1 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

4.2.1.1 ผลกระทบด้านการส่งออกนกสวยงาม

การส่งออกนกสวยงามไปต่างประเทศสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นล้านบาท โดยเฉพาะตลาดในเอเชีย ซึ่งมีความต้องการสินค้าค่อนข้างมาก จากออเดอร์การขอนำเข้าที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้เพาะจะไม่ได้นำผลผลิตของตนเองออกสู่ตลาดแล้วเนื่องจากว่ามีลูกค้ามารับซื้อถึงในฟาร์มและมารับซื้อในปริมาณที่มาก แต่จากการระบาดของไข้หวัดนก รวมถึงมาตรการควบคุมโรคของรัฐ ทำให้ผู้เพาะเลี้ยงไม่สามารถส่งออกสินค้าตามออเดอร์ที่มีได้ อีกทั้งเป้าหมายของการส่งออกนกสวยงามไปสู่ตลาดยุโรปและอเมริกา ก็หยุดชะงักตามไปด้วย นับว่าเป็นการสูญเสียโอกาสในการทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก

4.2.1.2 ผลกระทบด้านการนำเข้านกสวยงาม

ธุรกิจการเพาะเลี้ยงนกสวยงามในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่อยู่ในช่วงการพัฒนา ถึงจะมีการพัฒนาสายพันธุ์ของนกจนได้สายพันธุ์ที่ทัดเทียมกับต่างประเทศแล้ว แต่ความต้องการพันธุ์กรรมนกสีสันแปลกใหม่สวยงามก็ยังมีอยู่ค่อนข้างมากสำหรับนกหลายๆ ชนิดต้องมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามมาตรการของรัฐที่มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซึ่งในส่วนนี้ทางฟาร์มของผู้เพาะเลี้ยงได้ทำกันตามระบบอยู่แล้ว คือ มีการขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่จากการควบคุมที่เข้มงวดเนื่องจากมีกระบวนการในการตรวจสอบและรับรองเพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ และตรวจสอบแหล่งที่มา ทำให้เกิดการลักลอบนำเข้าสินค้ากันมากขึ้น ทั้งที่ลักลอบจากประเทศเพื่อนบ้าน ตามแนวชายแดน หรือมากับเรือขนส่งสินค้า ซึ่งสินค้าที่นำเข้ามาที่ผู้เพาะเลี้ยงเกรงว่าอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคมากับนกที่ไม่ได้มีการตรวจสอบและควบคุมโรคอย่างถูกต้อง และอาจส่งผลกระทบต่อนกสวยงามที่เลี้ยงไว้และสร้างความเดือดร้อนกับผู้เพาะเลี้ยงได้

4.2.1.3 ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว

การระบาดของโรคไข้หวัดนกและมาตรการควบคุมโรคของรัฐ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวภายในประเทศเอง แต่ภาพการทำลายสัตว์ปีกที่มีการนำเสนออาจมีผลกระทบทางด้านจิตใจและภาพลักษณ์ในสายตาของนักท่องเที่ยว

4.2.1.4 ผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาครัฐ

นกสวงามถูกจัดรวมอยู่ในสัตว์ปีกที่ต้องถูกทำลายตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐ ซึ่งรัฐบาลยังไม่มีแนวทางความช่วยเหลือนกสวงามแต่อย่างใด มีเพียงค่าชดเชยที่รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสดและนำเกณฑ์ค่าชดเชยของนกระทามาใช้ ผู้เพาะเลี้ยงทั้งหลายมีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม เนื่องจากนกสวงามนั้นมีราคาตั้งแต่ 100 บาท จนถึง 500,000 บาท ซึ่งหากรัฐบาลยังไม่มี ความชัดเจนในเรื่องมาตรการควบคุมโรคใช้หวัดนกในนกสวงาม ย่อมส่งผลกระทบในหมู่ผู้เลี้ยงและเพาะเลี้ยงนกสวงามอย่างแน่นอน

4.2.1.5 ผลกระทบต่อธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเกิดผลกระทบกับธุรกิจการเพาะเลี้ยงนกสวงามดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด งานหรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะต้องได้รับผลกระทบเหล่านั้นตามไปด้วย เช่น หากนกในฟาร์มเพาะเลี้ยงถูกทำลายจนทำให้เจ้าของตัดสินใจปิดกิจการ ย่อมส่งผลกระทบต่อคนงานที่อยู่ในฟาร์มที่ต้องตกงาน กลายเป็นปัญหาการว่างงาน หรือ ผู้ผลิตอาหารนกขายสินค้าได้น้อยลง รายได้ตกต่ำจึงปรับการผลิตให้น้อยลง ก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในการขายสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารสัตว์ เป็นต้น ซึ่งผลกระทบต่างๆนั้นจะเกิดตามมาเป็นลูกโซ่ ผู้เพาะเลี้ยงทั้งหลายจึงอยากให้มีการทบทวนมาตรการต่างๆที่จะนำมาใช้ให้ครอบคลุมด้วย